

ข้อ ๐๓๐ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ในการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม นายก้องสกล แก้วกัญญา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่านโขงเจียม เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการชุมชนเป็นกลุ่มผู้นำและเป็นตัวแทนของประชาชนที่จะช่วยพัฒนาชุมชน มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๕๕ คน เพื่อเสนอแผนงาน/โครงการ จำเป็นเร่งด่วน หรือประชาชนได้รับความเดือดร้อน และส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม และระดมความคิดเห็นในการบริหารจัดการและการพัฒนาเทศบาล

ความเห็นที่ประชุม : ปัญหาด้านการบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนมีไม่เพียงพอ เนื่องจากเทศบาลเป็นเขตชุมชนเมือง เป็นเมืองท่องเที่ยว ทำให้ชุมชนเกิดการขยายตัว เป็นชุมชนแออัด มีประชาชนอพยพเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก การให้บริการสาธารณสุขจากเทศบาลยังไม่ครอบคลุม ประกอบกับประชาชนในชุมชนเทศบาลจะมีการพึ่งพาอาศัยกัน การให้บริการขั้นพื้นฐานในกิจการต่างๆ เช่น งานกิจการ งานกิจกรรม งานรื่นเริง และงานด้านสาธารณสุข จำเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการฟรี โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลจะให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง และไม่เว้นวันหยุดราชการ ได้แก่ เต็นท์ และเก้าอี้พลาสติก ซึ่งปัจจุบันมีสภาพเก่าชำรุด เสียหาย จำเป็นต้องหาทดแทนและบ่อยครั้งที่เกิดสาธารณสุข ไม่ว่าจะจากมนุษย์หรือภัยจากธรรมชาติ เช่น วัชโรค ภัยแล้ง ไฟป่า น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก จำเป็นต้องมีเครื่องมือด้านสาธารณสุขเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันที่ เช่น เครื่องสูบน้ำ เพราะแม่น้ำโขง มีพื้นที่ลาดชัน และมีระยะไกลจากเขตชุมชน จึงจำเป็นต้องมีเครื่องสูบน้ำ เพื่อใช้ในกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข

มติที่ประชุม : เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบ โดยชุมชน ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- ๑ โครงการจัดซื้อเต็นท์ ขนาด ๘x๔ เมตร จำนวน ๑๐ หลัง
- ๒ โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๕๐๐ ตัว
- ๓ โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณสวนสาธารณะดอนหินตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง

บทสรุป เนื่องจากเป็นแผนงาน/โครงการเร่งด่วน เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมจะได้นำแผนงาน/โครงการดังกล่าวไปเพิ่มเติมและบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และเมื่อมีการเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม ในห้วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ในการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จะได้พิจารณาแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนามาบรรจุในเทศบัญญัติดังกล่าว เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปด้วยอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยรวม

